

## เล่าโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

เป็นที่น่ายินดีที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีอายุครบ 25 ปี ถ้าเป็นปลูชนก ก็ถือว่ากำลังเจริญเติบโตเป็นวัยหนุ่มสาวที่มีพลังพร้อมจะทำงานเพื่อพัฒนาส่วนรวมอีกมากมาย

ในรอบ 25 ปีที่ผ่านมา จะเห็นว่าภาควิชาฯ ได้เจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่มีอาจารย์ไม่กี่คน และเจ้าหน้าที่ธุรการเพียง 2-3 คน ปัจจุบันเรามีอาจารย์ประจำถึง 34 ท่าน เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ กว่า 30 คน ระหว่างปี พ.ศ. 2521-2536 มีแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ มารับการฝึกอบรม 195 คน ผู้ที่อยู่ครบ 3 ปี และสอบ Board กุมารฯ ได้ 177 คน มีผู้มาเข้าฝึกอบรมอนุสาขาวิชาต่างๆ ไปแล้ว 126 คน ในปีนี้เรามีแพทย์ประจำบ้านกำลังฝึกอบรมอยู่อีก 40 คน และมี fellow 13 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และมีผู้มารับการฝึกอบรมและดูงานระยะสั้นอีกไม่น้อย ถือว่าภาควิชาฯ ได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันเผยแพร่วิชาการกุมารเวชศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากนี้ การให้บริการผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งได้เพิ่มหอผู้ป่วย ICU และ NICU อีก 2 หอ ขยายคลินิกเด็กออกไปอีกมาก

คงเป็นที่ยอมรับกันดีว่าครอบครัวกุมารรามาของเรา เป็นครอบครัวที่มีความรักใคร่ สนิทสามัคคี อยู่กันแบบญาติพี่น้องลูกหลาน แพทย์ประจำบ้านและ fellow ที่เข้ามาทำงานจะรู้สึกอบอุ่นใจ แม้จะถูกครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขัน ดูแลสั่งสอนในเวลาทำงาน แต่ทุกคนก็เข้าใจ ซาบซึ้ง และรู้สึกอาลัยเมื่อจะจากไป ความรู้สึกเช่นนี้จะคงอยู่คู่กับภาควิชาฯ ของเราตลอดไป ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู และมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ในทุกโอกาส อาทิ วันสงกรานต์ วันครู วันปีใหม่ การจัดงานเกษียณอายุราชการ สิ่งเหล่านี้จะสร้างสรรค์ความดีงามในจิตใจของพวกเราทุกคน และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นงานหลักของมหาวิทยาลัยงานหนึ่งด้วย พวกเราคงจะถือปฏิบัติกันต่อไป

สิ่งที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงภาควิชาฯ ของเราในวงวิชาการและการแพทย์คือ อาจารย์ของเราได้พัฒนางานวิชาการอย่างดียิ่ง จนได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนมาก แสดงถึงความเป็นเลิศทางวิชาการของภาควิชาฯ หวังว่าอาจารย์รุ่นน้องที่อยู่จะคงรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการกุมารเวชศาสตร์ต่อไปด้วย

ในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งภาควิชาฯ และทำงานร่วมกับภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี ได้ทำงานตั้งแต่เป็นอาจารย์เล็ก ๆ ผู้หนึ่ง จนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ 2 วาระ และกลับมาเป็นอาจารย์อาวุโส จนครบเกษียณอายุราชการ และจะทำหน้าที่เป็นอาจารย์พิเศษในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 นี้ ขอเล่าความในใจว่า “ทำงานที่ภาควิชาฯ นี้ด้วยความสุข และสบายใจ แม้ภารกิจการงานมากเพียงใดก็ตาม” ทั้งนี้เพราะภาควิชาฯ มีเอกลักษณ์ (unique) เฉพาะคือ พวกเรามีวิญญาณของการทำงานเพื่อส่วนรวมสูง ร่วมกันทำงาน และอยู่ด้วยกันด้วยความรักใคร่ผูกพันกันที่พี่น้อง เมื่อมีการอภิปรายปัญหาทางวิชาการ จะกล้าออกความเห็นกันอย่างเต็มที่ แม้จะไม่ตรงกัน แต่เมื่อจบอภิปรายแล้ว เราก็รักกันเหมือนเดิม อาจารย์ในภาควิชาฯ ทุกท่านได้ร่วมแรงใจกันทำงานด้วยความเสียสละ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของภาควิชาฯ ตลอดมา นอกจากนี้ พยาบาลและบุคลากรในภาควิชาฯ ของเราตั้งแต่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ข้าราชการสาย ข, ค และลูกจ้าง ได้ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งนอกและในเวลาราชการ เพื่อให้งานของ  
ภาควิชา สำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ขอชื่นชมยินดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการ  
ทำงานอย่างดียิ่งในขณะที่ทำหน้าที่หัวหน้าภาควิชาฯ

หวังว่าพวกเราคงจะรักษาเอกลักษณ์อันดีงาม วิญญาณของความรักใคร่ สามัคคี และการพัฒนางาน  
ทางวิชาการให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.ภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์

มกราคม 2527-กุมภาพันธ์ 2535